



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖-๗

ที่ อว ๖๙.๑.๑.๖/ ว ๒๓๓

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย

เรียน ผู้อำนวยการกอง

ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แล้ว และให้มีผลบังคับใช้เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา นั้น บัดนี้ มีประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการพิจารณาแล้งหน่วยงานตามประกาศส่วนงานดังกล่าวแล้ว ตามที่เสนอต่อที่ประชุมเพื่อทราบ ทั้งนี้ หากส่วนงานหรือหน่วยงานใดมีข้อสงสัย และหรือต้องการปรับเปลี่ยนหน่วยงานย่อย สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่คณะกรรมการวิเคราะห์โครงสร้างมหาวิทยาลัย กองแผนงาน ได้จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

เลขที่ประชุมได้เสนอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อทราบและพิจารณาความว่า “สืบเนื่องจากการปรับโครงสร้างตามราชกิจจานุเบกษา ส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองที่เปลี่ยนชื่อ ซึ่งกองคลังได้ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการกองที่เปลี่ยนชื่อกองใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เนื่องจากไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการในช่วงเวลาดังกล่าว จึงจำเป็นต้องเรียกเงินประจำตำแหน่งคืนไปก่อน จนกว่ามหาวิทยาลัยจะมีคำสั่งแต่งตั้งใหม่

การรวบรวมงาน ต้องวิเคราะห์ให้ละเอียด รอบคอบ ชัดเจน และคำนึงถึงความถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งบทบาทหน้าที่และตัวบุคคล เพื่อมิให้มีผลกระทบ ควรหารือร่วมกันและหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม และนำข้อเสนอแนะเสนอคณะกรรมการวิเคราะห์โครงสร้างฯ รวบรวมข้อเสนอแนะ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตามเวลาที่กำหนด

คณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ รับทราบ และมีมติดังนี้

๑. ให้ผู้อำนวยการกอง พิจารณาตามแนวทางปฏิบัติ ตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย การบริหารจัดการในภาพรวม การปฏิบัติในลำดับต่อไป และแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานที่จัดตั้งใหม่ ฝ่ายต่าง ๆ การยุบรวมหน่วยงาน การตัดโอนบุคลากรและงบประมาณ หากเห็นว่าไม่ชัดเจน สามารถนำข้อเสนอแนะหารือกับคณะกรรมการวิเคราะห์โครงสร้าง ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากไม่มีปัญหาใดให้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ต่อไป

๒. ให้กองคลัง กองการเจ้าหน้าที่ ไปพิจารณาดำเนินการ ในกรณีผลกระทบการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกอง หรือส่วนงานอื่น ที่มีผลกระทบให้ครบถ้วนก่อนดำเนินการเรียกเงินคืน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ


(นางปราณี พันธุ์วุฒิ)

กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย